

“Dân vận khéo” trong xây dựng đời sống văn hóa ở XÃ ĐẠI TRẠCH

MINH NGUYỄN

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, những năm qua, xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch) đã thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào thi đua dân vận khéo, góp phần tạo được sự chuyển biến tích cực về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.

Ngay từ khi bắt đầu triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”(TĐĐKXDĐSVH), xã Đại Trạch luôn xác định dân vận là một trong những yếu tố then chốt huy động sức mạnh của toàn dân và là nền tảng tạo nên thành công cho phong trào. Ông Trần Xuân Nghi, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phong trào TĐĐKXDĐSVH xã Đại Trạch cho biết: Công tác dân vận có vai trò đặc biệt quan trọng góp phần xây dựng phong trào TĐĐKXDĐSVH. Vì vậy, xã Đại Trạch đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân

hiểu rõ quyền lợi, trách nhiệm của mình trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận khéo, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”.

Xã Đại Trạch đã làm tốt công tác tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của phong trào TĐĐKXDĐSVH tới các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời vận động mọi người cùng đoàn kết một lòng để thực hiện. Qua đó, đã tạo được sự tham gia, đóng góp về nhân lực, vật lực xây dựng phong trào. Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên Đài truyền thanh xã; qua các cuộc họp, hội nghị, qua các buổi giao lưu văn nghệ, sinh hoạt của các chi hội, thôn xóm... Cùng với công tác tuyên truyền thì ngay từ đầu năm Ban chỉ đạo (BCĐ) phong trào xã Đại Trạch đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các thôn đăng ký xây dựng làng văn hóa, khu dân cư tiên tiến và phân công các thành viên trong BCĐ phụ

trách từng thôn.

Toàn xã Đại Trạch hiện có trên 2.200 hộ với gần 10.000 nhân khẩu, được chia thành 8 thôn. Là một trong những thôn tiêu biểu trong phong trào TĐĐKXDĐSVH ở xã Đại Trạch, ông Nguyễn Quang Đăng, Trưởng thôn Đại Nam 2 phấn khởi cho biết: Thôn Đại Nam 2 có 115 hộ, 472 nhân khẩu. Thôn Đại Nam 2 đã giữ vững danh hiệu thôn văn hóa gần 10 năm liên tục. Để đạt được kết quả đó, công tác dân vận, tuyên truyền luôn được thôn chú trọng, quan tâm. Từ đó phong trào đã từng bước đi vào đời sống và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Chỉ tính riêng trong 2 năm (2019 - 2020), cán bộ và nhân dân thôn Đại Nam 2 đã đóng góp trên 100 triệu đồng để cải tạo, xây dựng nhà văn hóa, khuôn viên nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn... Thôn nhiều năm liền không có người sinh con thứ 3, không có hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người hiện nay đạt gần 47 triệu đồng/người/năm. Đặc biệt, thôn Đại Nam 2 đã được công nhận là khu dân cư

Phong trào “TĐĐKXDĐSVH”

nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2020.

Không chỉ thôn Đại Nam 2 mà nhiều đơn vị, tập thể trên địa bàn xã Đại Trạch đã và đang tích cực triển khai thực hiện tốt công tác dân vận khéo gắn với xây dựng đời sống văn hóa, trong đó tập trung thực hiện nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật, xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, vận động xã hội hóa xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao... Riêng phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa thì đến cuối năm 2019 xã Đại Trạch có 2.046 gia đình văn hóa, đạt 87,9%, 8/8 đều đạt thôn văn hóa.

Thông qua công tác dân vận, xã Đại Trạch đã huy

động được nguồn lực của các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng, cải tạo hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; xây dựng, duy trì các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần tích cực vào việc xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư và nếp sống văn minh ở cơ sở. Trong suốt 20 năm qua, 8/8 nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã đã được xây mới rộng rãi, khang trang, cụ thể: Năm 2018 thôn Phúc Tự Đông xây mới nhà văn hóa với số tiền gần 1 tỷ đồng, năm 2019 thôn Phúc Tự Tây xây nhà văn hóa với số tiền gần 1 tỷ đồng... Hầu hết trong khuôn viên nhà văn hóa các thôn đều được quy hoạch các sân chơi thể thao như bóng chuyền và sân khấu văn nghệ. Nhờ tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nên

hàng năm xã Đại Trạch đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút nhiều tầng lớp nhân dân tham gia như: Giải bóng đá, bóng chuyền nam, nữ truyền thống; tổ chức các trò chơi dân gian trong các dịp lễ, Tết tạo được không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Bên cạnh đó, xã Đại Trạch cũng đã đạt nhiều thành tích khi tham gia các hội thi cấp huyện như 5 lần đạt giải A, B tại các liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công - Nông - Binh hay các giải thể thao.

Tại xã Đại Trạch, sự lồng ghép giữa phong trào dân vận khéo với phong trào TĐĐKXDĐSVH đã tạo ra hiệu ứng xã hội tích cực, sức lan tỏa trong cộng đồng. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh... Mặt trận, các tổ chức, đoàn thể xã Đại Trạch đã triển khai nhiều phong trào, mô hình phát triển kinh tế, góp phần nâng cao đời sống của hội viên, đoàn viên và nhân dân như: Mô hình phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp; Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế của Hội Phụ nữ xã; Hội Nông dân với Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền



Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận trong xây dựng đời sống văn hóa mà người dân xã Đại Trạch đã tích cực đóng góp xây dựng, cải tạo các thiết chế văn hóa, thể thao.

Ảnh: L.M

(Xem tiếp trang 19)